

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์โครงการ	หน่วยงาน	เป้าหมาย		งบประมาณ	การดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
แผนย่อยที่ ๑ การปลูกฝังวิถีคิด ปลูกจิตสำนึกให้มีวัฒนธรรมและประพฤติซื่อสัตย์สุจริต									
แนวทางที่ ๑ เสริมสร้างองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต									
แนวทางการดำเนินงานที่ ๑ อบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรทุกระดับ									
๑. กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม วินัยและการรักษาวินัยเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ผลประโยชน์ทับซ้อน	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัด	สนง.กษจ.นธ	๔ ครั้ง	บุคลากรในสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	✓	✓	✓	✓
แนวทางการดำเนินงานที่ ๒ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง									
๑. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางออนไลน์	เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ป้องกัน การทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ประชาชนทั่วไป	สนง.กษจ.นธ	๒ ครั้ง	ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	✓		✓	

แนวทางที่ ๒ รมรงค์ และสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริตในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางการดำเนินงานที่ ๑ รมรงค์เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังค่านิยม ให้บุคลากรเกิดพฤติกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๑.กิจกรรมส่งเสริมนโยบาย No Gift Policy	เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมสุจริต รวมถึงเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของบุคลากรในสังกัดทุกระดับ	สนง.กษจ.นช	๒ ครั้ง	บุคลากรในสังกัดมีทัศนคติและค่านิยมสุจริตทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีการแสดงออกทางพฤติกรรมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ	✓		✓	
--	---	------------	---------	--	---------------------------------	---	--	---	--

แนวทางการดำเนินงานที่ ๒ รมรงค์เพื่อเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

แนวทางที่ ๓ ยกย่อง เชิดชูบุคลากร/องค์กร แบบอย่างที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต

แนวทางการดำเนินงานที่ ๑ การส่งเสริม ยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อส่วนรวม ที่ประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. กิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่นในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร	เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร และหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติงาน	สนง.กษจ.นช	๓ รางวัล	สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสมีบุคลากรและหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงาน	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ		✓		
๒.กิจกรรมประกวดข้าราชการพลเรือนดีเด่น	เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงาน	สนง.กษจ.นช	๑ รางวัล	สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสมีบุคลากรที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงาน	ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการ		✓		

